



# LÂM ĐỒNG

Tòa soạn: 38 QUANGTRUNG - ĐÀ LẠT  
Điện thoại: 3822472 - 3822473  
Fax: 3827608  
E-mail: tsbaolamdong@gmail.com  
SỐ 4726 - THỨ SÁU NGÀY 17/2/2017

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

## Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận kiểm tra tiến độ một số công trình tại Bảo Lộc

Sáng 16/2, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã đến kiểm tra tiến độ một số công trình trọng điểm tại Bảo Lộc, gồm: Khu nghỉ dưỡng và Công viên hồ Nam Phương II, Nhà máy xử lý rác thải Bảo Lộc. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành và TP Bảo Lộc.

Khu nghỉ dưỡng và Công viên hồ Nam Phương II do Trung tâm Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất Bảo Lộc làm chủ

dầu tư các hạng mục cơ bản với tổng mức đầu tư là 63 tỷ đồng. Công trình có tổng diện tích 94 ha; trong đó, diện tích lòng hồ là 38 ha, diện tích cây xanh vành đai là 27 ha. Công trình này được khởi động từ năm 2005 với chủ trương nhà nước đầu tư. Đến năm 2015, dự án được khởi công lại theo phương án thu hút đầu tư ở một số hạng mục như: Khu nghỉ dưỡng, biệt thự, khu vui chơi giải trí, công trình thương mại, dịch vụ...

Nhà máy xử lý rác thải Bảo Lộc được Công ty Môi trường Xanh (Hà Nội) đầu tư xây dựng tại địa bàn xã Đại Lào với tổng diện tích quy hoạch là 15 ha. Nhà máy xử lý rác bằng phương pháp đốt với công suất 150 tấn/ ngày đêm. Nhà máy đi vào hoạt động từ trước Tết Nguyên đán đến nay và hiện đang xử lý số lượng rác lưu trữ trước đây, khoảng 32 ngàn tấn. Bắt đầu từ tháng 3, Nhà máy sẽ xử lý song song giữa rác cũ và mới...

XEM TIẾP TRANG 2

### NHỚ LỜI BÁC DẠY

Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc.

(ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, 12-1958, T.9, TR. 285, 286, 288, 290)

## LÂM ĐỒNG: Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2017

\* Toàn tỉnh có 1.000 thanh niên nhập ngũ



Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến tặng hoa và động viên các tân binh. Ảnh: Bùi Trường

XEM TRANG 2

### Đề Nghị định 155 sớm đi vào cuộc sống

Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2017.

TRANG 7

### Nữ nông dân tài năng "kỹ sư"

TRANG 4

### CHÍNH TRỊ

#### ĐẢNG BỘ XÃ ĐỨC PHỐ:

Gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội

TRANG 2

### KINH TẾ

LẠC DƯƠNG: Từ rau thương phẩm đến hoa công nghệ cao

TRANG 3

## Thủy điện và những tác động xấu đến tài nguyên rừng

Ngày 12/1/2017, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QLBV&PTR). Một trong nhiều hạn chế, yếu kém về công tác QLBV&PTR là "Nhiều dự án phát triển kinh tế như thủy điện, khai thác khoáng sản, dịch vụ du lịch... chưa chú trọng đến bảo vệ, phát triển rừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, làm suy giảm chất lượng rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên". Thực trạng ở Tây Nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng cũng không thể là ngoại lệ.

TRANG 6

## Hành trình đi tìm loài nấm quý



TRANG 5

### VĂN HÓA - XÃ HỘI

Người Công giáo Đà Lạt tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

TRANG 4



## Huyện ủy Di Linh trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2

Sáng ngày 14/2, Huyện ủy Di Linh đã long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 23 đảng viên có 55, 50, 40 và 30 tuổi Đảng. Trong đó, 55 tuổi Đảng có 1 đảng viên (ông Đới Văn Bào, sinh hoạt tại Đảng bộ thị trấn Di Linh); 50 tuổi Đảng có 7 đảng viên; 40 tuổi Đảng có 3 đảng viên và 30 tuổi Đảng có 12 đảng viên.

Đền đờ và phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Di Linh Vũ Đình Sơn vui mừng, ghi nhận công lao đóng góp và mong muốn những đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng lần này cần tiếp tục phát huy hơn nữa để góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh. **KUÂN LONG**

## ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH: Quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) cho gần 900 cán bộ chủ chốt

Ngày 16/2, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cho gần 900 cán bộ chủ chốt trong khối, bao gồm các đồng chí: đảng ủy viên, ủy viên UBKT Đảng ủy Khối khóa VII; các báo cáo viên, cán bộ, chuyên viên các ban của Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư, đảng ủy viên, chỉ ủy viên của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối...

Tại hội nghị, các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã quán triệt tới các cán bộ chủ chốt một số vấn đề trọng tâm như: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW và Nghị quyết số 06-NQ/TW; Nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Cũng tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối đã hướng dẫn việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. **HỒNG HẢI**

## Đồng chí Trần Đức Quận... TIẾP TRANG 1



Đồng chí Trần Đức Quận thăm hỏi công nhân làm việc tại Nhà máy xử lý rác thải Bảo Lộc.

Ảnh: H.Sang

... Hiện công trình này đang trong giai đoạn nghiệm thu và xem xét các yếu tố về môi trường như khói, bụi, nước thải. Khi đi vào hoạt động chính thức, Nhà máy sẽ đáp ứng được nhu cầu xử lý rác thải của Bảo Lộc với khối lượng thu gom mỗi ngày vào khoảng 65 tấn.

Dịp này, đoàn cũng đã đến thăm Nhà máy xe tơ số 2 (Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam) và Trường Đại học Tôn Đức Thắng chi nhánh Bảo Lộc. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Trần Đức Quận đã nắm tiến độ thi công cũng như tình hình sản xuất, kinh doanh; đồng thời, thăm nắm về những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị gặp phải, chỉ đạo các ngành chức năng và UBND TP Bảo Lộc hỗ trợ, giải quyết. **HỮU SANG**

## ĐẢNG BỘ XÃ ĐỨC PHỔ:

# Gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội

Theo đồng chí Mai Bảo Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã Đức Phổ (huyện Cát Tiên), ngay khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Đức Phổ xác định, gắn việc xây dựng Đảng với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội.

**Đ**ảng bộ xã Đức Phổ hiện có 10 chi bộ trực thuộc; trong đó, có 6 chi bộ đã thành lập được chi ủy. Từ đầu năm 2016, Đảng ủy xã Đức Phổ đã tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết của cấp trên bằng các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Đức Phổ tập trung vào đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng thời, Đảng bộ xã Đức Phổ cũng chủ động bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước cũng như tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. "Đề thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiệm vụ đầu tiên phải xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Muốn làm được điều này, ngoài việc tập trung lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thì công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường, cùng với việc duy trì tốt phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 (nay là Chỉ thị 05 - CT/TW) của Bộ Chính trị phải trở thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong Đảng bộ xã Đức Phổ", đồng chí Mai Bảo Xuyên cho biết.

Một nội dung quan trọng khác cũng được Đảng bộ xã Đức Phổ thực hiện tốt là công tác tạo nguồn đảng viên. Năm 2016, Đảng bộ xã Đức Phổ kết nạp 5 đảng viên mới, đạt 125% kế hoạch.

Cùng với việc chú trọng phát triển đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát cũng được Đảng bộ xã Đức Phổ tăng cường. Trong năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đức Phổ đã tiến hành 3 đợt kiểm tra, giám sát đối với 10 chi bộ trực thuộc. Nội dung công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đức Phổ tập trung nhắc nhở việc xây dựng chương trình hành động và thực hiện Nghị quyết số 16 - NQ/ĐU của Đảng ủy xã Đức Phổ về công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng như việc cụ thể về chỉ tiêu, giải pháp phát triển trên địa bàn thôn và đơn vị.

Một trong những giải pháp được Đảng ủy xã Đức Phổ hết sức quan tâm là phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền. Trong đó, việc giám sát, phản biện xã hội được coi trọng, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng gắn bó, thắt chặt.

Theo đồng chí Hà Thị Hào, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Phổ, qua đánh giá và phân loại, 100% chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, trên 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Trong năm 2016, Đảng bộ xã Đức Phổ được cấp trên công nhận đạt trong sạch vững mạnh. Các tổ chức, đoàn thể trong xã đều đạt trong sạch vững mạnh.

Từ sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, kịp thời của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, những năm gần đây, đời sống của người dân xã Đức Phổ đã thay đổi rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 38 triệu đồng/

**Cán bộ, đảng viên gương mẫu, đoàn kết, tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là tiền đề, nền tảng quan trọng để Đảng bộ xã Đức Phổ có đủ năng lực lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.**

năm. Năm 2016, tổng sản lượng lương thực của xã Đức Phổ đạt trên 4.910 tấn. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2016 do xã quản lý được hơn 2,4 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành nông nghiệp của xã hiện chỉ còn 82% và tỷ trọng ngành dịch vụ đã tăng lên 18%.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Đức Phổ tiếp tục quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội. Trong năm 2016, xã Đức Phổ có 5/5 cơ quan đạt cơ quan văn hóa và 5/5 thôn đạt thôn văn hóa. Tỷ lệ các gia đình đạt gia đình văn hóa hơn 92%. Các lĩnh vực giáo dục, y tế được chú trọng đẩy mạnh, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đặc biệt, trong năm 2015, xã Đức Phổ đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Mai Bảo Xuyên khẳng định công tác xây dựng Đảng được chú trọng đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn, củng cố và ngày càng nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; từ đó, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và địa phương. **TRỊNH CHU**

## LÂM ĐỒNG:

# Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2017

\* Toàn tỉnh có 1.000 thanh niên nhập ngũ

Sáng 16/2, tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ giao quân năm 2017. Toàn tỉnh có 1.000 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Các thanh niên nhập ngũ năm 2017 hầu hết có tuổi đời từ 18 đến 24, chiếm 96%; có gần 68% đạt sức khỏe loại I và II; tỷ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ đạt 5,2%, tăng 1,78% so với năm 2016; có trên 75% đạt trình độ cấp III trở lên, trong đó có 8% thanh niên nhập ngũ có trình độ trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học... Trong số 1.000 thanh niên nhập ngũ có 2 nữ thanh niên và trên 30% thanh niên là người đồng bào các dân tộc thiểu số.

Được biết, công dân Lâm Đồng nhập ngũ năm 2017 được giao về Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng) 100 tân binh; Sư đoàn 5 và Sư 302 (Quân khu 7) 800 tân binh; và Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) 100 tân binh.

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, toàn tỉnh tiến hành giao quân một đợt và thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân là 24 tháng.

**LÊ HỮU TỨC**



Bà Đàm Thị Chung, mẹ tân chiến sỹ Nguyễn Đình Kiên (xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) xúc động khi tiễn con lên đường. Ảnh: C.Thành



# Lạc Dương: Từ rau thương phẩm đến hoa công nghệ cao

## Vận động chuyển đổi cây trồng

Là một huyện với đại đa số dân cư hầu hết là người dân tộc thiểu số, chủ yếu sinh sống bằng canh tác cà phê với trên 4.500 ha, những năm gần đây, Lạc Dương đang vận động cộng đồng dân cư, trong đó có cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn chuyển đổi cây trồng từ độc canh cà phê mỗi năm một vụ sang các cây trồng khác như rau hoa công nghệ cao có giá trị cao hơn.

“Chúng tôi vận động người dân trong huyện, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số địa phương tại những vùng thuận lợi nên chuyển dần một số diện tích cà phê già cỗi sang trồng rau và nếu được là trồng hoa” - ông Nguyễn Hồng Thụy, Chủ tịch Hội Nông dân Lạc Dương cho biết.

Sự vận động của chính quyền địa phương đến nay đã có hiệu quả đáng kể: tại huyện, như Hội Nông dân huyện cho biết số hộ người dân tộc thiểu số tham gia trồng rau tăng lên nhanh chóng trong vài năm gần đây.

**Đến nay đã có vài trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi dần một phần diện tích đất cà phê sang trồng rau thương phẩm, nhiều nhất là tại thị trấn Lạc Dương với khoảng 100 hộ, tại xã Đa Sar có khoảng 60 hộ, xã Lát có khoảng 40 hộ, xã Đa Nhim có khoảng 20 hộ, một số xã khác còn lại cũng có các hộ trồng rau thương phẩm; nhiều gia đình trong số này bắt đầu chuyển sang trồng hoa.**

Tuy nhiên, số hộ người dân tộc thiểu số trồng hoa công nghệ cao trên địa bàn đến thời điểm này vẫn còn chưa nhiều, nhiều nhất là tại thị trấn Lạc Dương với chừng 15 hộ, các xã còn lại như Đa Sar, Đa Nhim, xã Lát số hộ trồng



Bà Cil Ben trong nhà kính mới được đầu tư để trồng hoa. Ảnh: V.Trọng

hoa chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

“Ai cũng biết trồng hoa có lợi nhuận cao hơn nhiều so với trồng rau nhưng nhiều gia đình sợ khó chăm sóc, vốn đầu tư cao, không có vốn, ngại đi vay rồi làm ăn không được đảm bảo” - ông Thụy cho biết.

Theo ông Thụy, để đầu tư một sào hoa hồng cũng mất từ 150 - 200 triệu đồng, từ làm nhà kính (loại đơn giản), mua giống, phân bón, lắp hệ thống tưới... còn nếu làm qui mô hơn như làm nhà kính bằng khung sắt thì tiền đầu tư cao hơn nhiều. Trong khi đó, đầu tư 1 sào cho trồng rau chỉ vài mươi triệu đồng cũng tạm được, chỉ cần san lấp tạo mặt bằng, bắc hệ thống tưới, nhiều loại rau phát triển tốt khi trồng ngoài trời.

Trong nhiều năm nay, từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân huyện theo ông Thụy, thông qua các cấp hội, đã tích cực hỗ trợ

cho các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn phát triển rau, hoa. Như trong năm 2016 vừa qua, Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ 8 hộ nông dân người thiểu số trên địa bàn tại Đa Sar với số vốn 160 triệu đồng để thành lập nhóm hộ trồng rau thương phẩm. Đồng thời Hội lâu nay cũng tích cực mời gọi doanh nghiệp liên kết đầu tư nhằm tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

## Từ rau chuyển sang hoa

Khi chúng tôi đến vườn, bà Cil Ben, 60 tuổi, người ở buôn Bon Đung 1 - thị trấn Lạc Dương dưới chân Langbiang đang vận hành hệ thống tưới phun tự động cho vườn cà rốt xanh tốt của mình. Sát cạnh vườn cà rốt này là dãy nhà kính mới bắt nắng lấp lánh bà vừa đầu tư để trồng hoa hồng.

Đó là nhà kính trồng hoa rộng hơn 2 sào

(2.000 m<sup>2</sup>) được đầu tư khá công phu, khung sắt, chân trụ bê tông, bên trong từng luống hoa hồng vừa ghép đã bắt đầu lên xanh nhú nụ nhỏ; phía trên là hệ thống ống dây tưới tự động chạy dài theo các luống hoa. Ngay cửa vào nhà kính bà đang cho xây một nhà kho nhỏ để chứa phân thuốc, hệ thống tưới, dụng cụ làm vườn.

Để làm 2 sào nhà kính trồng hoa hồng này bà Cil Ben đã đầu tư hết 280 triệu đồng, trong đó bà phải đi vay 100 triệu đồng. Trước đó, bà đã chi gần 100 triệu đồng để mua giống cây, thuê người ghép cây, mua phân bón, nông cụ. “Tiền đầu tư nhiều tôi cũng thấy lo nhưng hiện nay hoa hồng đã có nhiều người trong vùng trồng, việc chăm sóc ai làm sao tôi làm vậy, chỉ sợ đầu ra thôi” - bà Cil Ben chia sẻ.

Cùng với bà Cil Ben, rất nhiều hộ nông dân người dân tộc thiểu số trong vùng cũng chuyển từ rau sang trồng hoa, như gia đình ông Cil Bach đang đầu tư trồng hoa lily khoảng 5 sào, chị Krã Jãn Jiêu với 2 sào hoa hồng đang kỳ thu hoạch với nhiều chủng loại hồng khá bắt mắt như hồng vàng, hồng nhung, trắng ánh trắng... Chị Jiêu cho biết, mỗi đợt vườn chi cắt trên nghìn cành hoa, trong năm 2014, gia đình chị Jiêu đã thỏa thuận bán hoa cho nhà buôn với giá ổn định mỗi cành 900 đồng trong cả năm, mang lại cho gia đình chị trên 20 triệu đồng mỗi tháng và chị đang chuẩn bị mở rộng thêm diện tích.

Thực tế cho thấy khí hậu và thổ nhưỡng Lạc Dương thích hợp với hoa không kém gì Đà Lạt, đặc biệt là các giống hoa cao cấp như hoa hồng, hoa lily... Cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây nay đã bắt đầu làm quen với nông nghiệp công nghệ cao. Chính vì vậy, chỉ riêng thị trấn Lạc Dương, như bà Păng Tiêng Jai - Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn cho biết đang vận động thêm nhiều hộ dân nữa, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số trồng hoa, nâng diện tích hoa hiện có ở đây lên khoảng 20 ha trong năm 2017 này. **VIỆT TRỌNG**

## Hợp tác xã Su Su Công Thành liên kết nông dân trồng rau sạch

Trên 120 ha sản xuất, gồm 5 ha nhà kính, 3 ha nhà lưới, còn lại là diện tích ngoài trời được liên kết với 60 hộ nông dân tại địa phương để trồng rau. Bên cạnh đó, HTX còn được trang bị nhà sơ chế hiện đại theo chuẩn chứng nhận quản lý thực phẩm an toàn cho lĩnh vực sơ chế rau tươi... Đó là thành quả sau hơn nửa năm xây dựng của Hợp tác xã Su Su Công Thành (TT Nam Ban) và trở thành thương hiệu rau Đà Lạt được nhiều người biết đến.

### Lựa chọn sản phẩm khác biệt...

Có việc làm nhà nước ổn định, song anh Nguyễn Thành Công (SN 1980) lại quyết định rẽ sang lối đi khác ít ai ngờ tới: thành lập HTX trồng rau sạch. Dù công việc của anh đem lại nguồn thu nhập tốt, và lĩnh vực nông nghiệp lại hoàn toàn xa lạ với anh, nhưng anh lại luôn suy nghĩ con đường kinh doanh riêng cho bản thân mình. Được sự ủng hộ của bạn bè, cùng với ý chí làm giàu, anh quyết định chọn hướng trồng rau an toàn để khởi nghiệp. Anh chọn lựa những sản phẩm khác biệt so với thị trường hiện có để phát triển. Với diện tích đất sẵn có của gia đình, anh tiến hành trồng ngọn su su và ngọn bí, mức tiêu thụ mặt hàng này khá cao và thấy thị trường tiềm năng. Vừa đúc kết kinh nghiệm, vừa học hỏi, anh lựa chọn 4 hộ gia đình và thuyết phục họ chuyển đổi trồng ngọn su su. Ban đầu, họ còn có ý e ngại nhưng khi thấy anh làm có hiệu quả, họ cũng tiến hành phá bỏ một phần diện tích cà phê để trồng. Đến nay, diện tích người dân liên kết trồng ngọn su su đã lên đến 2 ha.

Phương châm kinh doanh của anh là lấy lợi ích người nông dân lên hàng đầu. Ông Chử Văn Thành (54 tuổi, khu phố Đông Anh 1, TT Nam Ban) cho biết: “Ông đầu tư 3 sào nhà kính từ năm 2009 để trồng rau hoa công nghệ cao, trước đây, những mặt hàng nông sản ông làm ra đều phải chờ ra Đức Trọng để bán và thường xuyên bị thương lái ép giá. Từ khi tham



Anh Nguyễn Thành Công trao đổi kinh nghiệm trồng rau VietGAP với nông dân. Ảnh: H.Y

gia liên kết trồng rau an toàn với anh Công, tôi khá yên tâm đầu tư cho nông sản. Dù trồng rau VietGAP khó hơn trồng rau truyền thống nhưng được cái lợi nhuận cao hơn hẳn. HTX Su Su Công Thành thật sự trở thành điểm tựa để người nông dân yên tâm sản xuất”, ông Thành nói.

### Vững vàng thương hiệu rau Đà Lạt

Sau bao năm trồng cà phê nhưng lại không có sự tiến triển, người nông dân cảm thấy chán nản và muốn tìm hướng đi mới. Nắm bắt được nhu cầu đó, anh Nguyễn Thành Công đã có quyết

định thành lập HTX để phát triển trồng rau, cũng đồng thời thay đổi thói quen lao động của người nông dân và tận dụng những thời gian nhàn rỗi của họ, giúp họ nâng cao thu nhập.

Chọn su su làm điểm khởi đầu nhưng anh lại mạnh dạn đa dạng hóa mặt hàng nông sản để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Mỗi ngày, HTX Su Su Công Thành xuất bán ra thị trường 10 tấn rau và sản phẩm rau của HTX đã được công nhận rau Đà Lạt theo tiêu chuẩn VietGAP. Ngoài ra, HTX đầu tư nhà sơ chế hiện đại với 2,2 tỷ đồng theo hướng 5 đường không bị nhiễm chéo, đầu tư quản lý khoa học, đạt tiêu chuẩn rau an toàn.

Khi liên kết với các hộ nông dân HTX Công Thành hỗ trợ đầu tư ban đầu cho người dân, coi như là sự cam kết giữa người sản xuất và nơi tiêu thụ sản phẩm.

HTX luôn chủ động tìm kiếm thị trường để thoát khỏi sự lệ thuộc vào thị trường, điều mà không nhiều nông dân làm được. Nhưng muốn có được thế chủ động đó, HTX đã tìm cách liên kết, liên doanh, đẩy mạnh khâu tiêu thụ, tìm kiếm và giữ chân khách hàng nhờ uy tín. Sản phẩm nông nghiệp của HTX hiện được xuất bán ra các thị trường TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận khá thuận lợi... Ngoài liên kết với nông dân, HTX còn giải quyết cho hơn 50 lao động người địa phương với mức lương từ 4-5 triệu đồng/tháng.

Ông Vũ Bá Yên, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Hà cho biết: “Năm 2016, trên địa bàn huyện có 28 hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn hiệu lực. Hầu hết các HTX hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cao, doanh thu bình quân của một hợp tác xã đạt trên 567 triệu đồng, lãi bình quân đạt trên 131 triệu đồng/năm. Và, HTX Su Su Công Thành nổi lên như một điểm sáng của Nông nghiệp Lâm Hà, là chỗ dựa tin cậy của bà con nông dân. Bên cạnh sự hỗ trợ pháp lý để thành lập HTX theo Luật HTX năm 2012, UBND huyện cũng đã hỗ trợ HTX Su Su Công Thành lắp đặt 1 kho lạnh bảo quản nông sản, tổng kinh phí lắp đặt là 300 triệu đồng, trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 150 triệu đồng”. **HOÀNG YÊN**



# Người Công giáo Đà Lạt tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Với vai trò là cầu nối các sinh hoạt đạo - đời, Ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Lạt dưới sự chỉ đạo chung của Giáo hội, của UBMTTQ thành phố đã luôn quan tâm, động viên các linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân đồng hành cùng địa phương. Nhiều năm qua, bà con giáo dân Đà Lạt đã nỗ lực trên mọi mặt cùng xây dựng khu dân cư văn hóa, thành phố văn minh.

**N**gười Công giáo Đà Lạt luôn ý thức trong việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, hướng đến xây dựng thành phố Đà Lạt bền vững trong tương lai. Điều này, được thể hiện qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động. Được sự động viên, nhắc nhở thường xuyên của các linh mục quản xứ, phong trào thi đua tại những khu dân cư có đông đồng bào Công giáo sinh sống như Giáo xứ Thánh Mẫu, Giáo xứ An Bình... là những giáo xứ tiêu biểu, đi đầu về xây dựng giáo xứ an toàn, đoàn kết, văn hóa.



Các chức sắc Công giáo luôn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và tạo sự gắn bó, đoàn kết trong giáo dân. Ảnh: N.Thu

**Người Công giáo Đà Lạt luôn ý thức được việc tham gia tốt các hoạt động, phong trào thi đua vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ của người giáo dân, đồng hành cùng bà con trong xóm, trong khu dân cư xây dựng đường phố luôn sạch - đẹp, khu dân cư an toàn.**

Trong cuộc sống, có nhiều giáo dân đã năng động, sáng tạo, ứng

dụng khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế làm giàu chính đáng. Đại đa số bà con đã nghiên cứu, học tập, ứng dụng khoa học, tạo ra nhiều loại hoa cao cấp, trái cây sạch, rau sạch, rau an toàn được sản xuất song song với các giống cây truyền thống của nông dân Đà Lạt. Rất nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của đồng bào Công giáo Đà Lạt đã phát triển tạo ra sản phẩm kinh doanh dịch vụ du lịch, tiêu thụ

công nghiệp, nông nghiệp, phục vụ xã hội ngày càng tốt hơn, đóng góp vào ngân sách của thành phố ngày càng cao.

Người Công giáo xác tín thương yêu người nghèo là mục tiêu chính của Đạo, đây cũng là chủ trương, chính sách của Nhà nước, là truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam, chính vì vậy hoạt động xã hội - từ thiện luôn được người tín hữu xem là hoạt động hàng đầu

như thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, trao quỹ học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi, mở các lớp học tình thương, làm bánh chưng tặng quà tết cho người nghèo mỗi dịp tết đến xuân về, cứu trợ thiên tai, đóng góp các quỹ phúc lợi... đều là những hoạt động thu hút sự tham gia tích cực của bà con giáo dân Đà Lạt. Đúng như nhận định của Linh mục Trần Minh Tiến - Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Lạt: Có nhiều người công giáo thực sự yêu thương tha nhân và thấu cảm trước từng hoàn cảnh để sẻ chia với người nghèo mọi lúc, mọi nơi. Ban Đoàn kết Công giáo và bà con giáo dân thành phố Đà Lạt luôn động viên nhau cùng chung sức chung lòng xây dựng quê hương Đà Lạt, Lâm Đồng ngày càng giàu mạnh.

Đồng bào công giáo ngày càng ý thức tham gia hoạt động xã hội, chung tay với bà con trong thôn, tổ xây dựng cuộc sống bình yên ngay tại khu dân cư, tích cực thực hiện nếp sống văn minh lành mạnh trong việc cưới, việc tang và mọi mặt đời sống xã hội, góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng nói chung.

Đặc biệt, trong công tác bảo đảm an toàn giao thông đã được bà con giáo dân Đà Lạt rất ý thức xây dựng mô hình "văn hóa giao thông", chấp hành đúng luật lệ giao thông, xây dựng giáo xứ an toàn giao thông, giáo xứ bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu rất tốt - Chủ tịch UBMTTQ TP Đà Lạt Trần Đình Dũng ghi nhận.

Có thể nói, sự tham gia tích cực trên mọi mặt của bà con giáo dân Đà Lạt nhiều năm qua đã góp phần làm nên kết quả tích cực. Trên 92% gia đình Công giáo được UBND các phường, xã xét công nhận gia đình văn hóa, gia đình văn hóa xuất sắc. Việc xây dựng nếp sống đạo và niềm tin tôn giáo được thể hiện bằng những việc làm cụ thể hàng ngày. Đời sống đạo được gắn với những sinh hoạt trong đời sống xã hội, từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân luôn ý thức trách nhiệm trong việc hòa nhập, gắn bó với dân tộc, đồng hành với nhân dân. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào xây dựng thành phố văn minh thân thiện, đô thị văn minh... luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực trong đông đảo bà con giáo dân. Với phương châm "Tốt đời - đẹp đạo", bà con luôn có những việc làm bác ái theo đường hướng chung của Giáo hội, gắn bó mật thiết với chủ trương chung của tỉnh, thành phố Đà Lạt.

**NGUYỆT THU**

## Nữ nông dân tài năng "kỹ sư"

Phải thuyết phục đến "thụt cả lưỡi" nữ nông dân Ma Con (1980) mới đồng ý nói về "cống hiến thầm lặng" của bản thân mình mà cả thôn K'Lót (Tu Tra, Đơn Dương) phải nể phục chị. Nhưng chị cứ nhắc đi nhắc lại: "Tôi không dạy dỗ ai hết, chỉ là hướng dẫn bà con mình thôi, mình biết thì bảo người không biết, đơn giản như vậy thôi".

**H**ôn nhân đổ vỡ, ba người con nheo nhóc là cảnh mà không phải người phụ nữ dân tộc thiểu số nào cũng có thể vượt lên được. Ma Con thì khác: "Cám cảnh lắm, cuộc đời tưởng chừng bế tắc trong cái vòng nghèo đói, con nhỏ, mẹ già... biết nhờ cậy ai bây giờ. Kệ. Tốt nhất là nhờ cậy ngay chính cái bản thân mình, nông dân không làm nông thì biết làm cái gì nữa". Nói đến đây, Ma Con nhìn về những mầm non đang trở lộc xuân trên mảnh đất tưởng chừng như khô hạn, nắng gắt.

Ở cái thôn này, nhắc đến Ma Con ai cũng tự hào, tự hào về một người phụ nữ dám vượt qua số phận, dám ước mơ và dám hi vọng. Từ bao đời nay, người dân thôn K'Lót chỉ biết đến cây lúa, ngô trên đồng ruộng nắng cháy, còn phần đất khô rấp thì để cho cỏ dại rồi trâu bò quần thảo. Nhưng, kể từ khi Ma Con đi dự những đợt tập huấn sản xuất nông nghiệp từ xã, huyện về thì một màu xanh mới, màu của trù phú nở hoa trên đất cần sỏi đá. Ngày đất nở hoa, chính là ngày Ma Con thành công trên 4 sào đất hoang hóa của xóm làng. Cà tím, đậu, bí ngô, ớt ngọt đua nhau kết trái mang lại một nguồn thu nhập đáng kể cho

người phụ nữ táo tợn mưa gió.

Ja Biên, Ja Then là hai người đàn ông sức dài vai rộng ở cái thôn còn lắm gian nan này. Trước đây, họ trồng lúa, gieo hạt ngô rồi chờ trời đổ mưa, chờ nắng nuôi mầm vì theo họ đã là cây trồng thì chỉ việc trồng xuống đất, làm cỏ dại vài đợt là được. Ja Biên tâm sự: "Học kỹ thuật thì cũng có học nhưng khó tiếp cận lắm, thú thật dân làng mình trình độ cũng không đến nơi đến chốn nên nhìn vào giấy tờ là hoa mắt, nhìn vào tấm bảng là lóa chữ. Nên việc học làm nông tưởng chừng dễ dàng lại biến thành một điều khó khăn với chúng tôi".

Kể từ ngày Ma Con mạnh dạn thuê đất, học kinh nghiệm trồng trọt, dân làng đã ví von người phụ nữ đen nhẻm vì nắng gió này là "kỹ sư" chân đất. Ma Con kể: "Minh đi từng nhà để giúp người dân thay đổi thói quen canh tác, ban đầu không dễ dàng đâu vì phụ nữ chân yếu tay mềm lại lao vào công việc làm nông nặng nhọc là điều xưa nay hiếm ở đây, mà lại làm nông có đầu tư khoa học kỹ thuật nữa chứ. Nhất là lớp thanh niên, lâu nay ngoài việc đồng áng họ thường tìm đến các địa điểm khác để làm thuê, cuối cùng mới



Ma Con (trái) được người dân K'Lót ví von là nữ "kỹ sư" của xóm làng. Ảnh: Đ.Từ

nhận ra một điều rằng tại sao bản thân mình không làm thuê ngay trên chính mảnh đất của mình, tại sao lại nghèo trên mảnh đất vàng".

Nữ "kỹ sư" chân đất lên lớp rất đơn giản, đơn giản như chính những con người ở đây. Lớp học chính là khoảnh đất gieo trồng của mình, giáo trình chính là những kinh nghiệm mà mình đã học được từ các khóa huấn luyện, giáo cụ trực quan chính là cuốc, thuổng, máy

bơm nước, phân tro, thuốc bảo vệ thực vật. Và, một điều mà những "học viên" của chị không phải đau đầu chính là không cần giấy bút mà theo phương pháp cầm tay chỉ việc. Làm đến đâu, chỉ đến đó, xử lý đất như thế nào, chỉ cách bón vôi. Cây trồng bị bệnh gì chỉ ngay thuốc mà mình phun, thu hoạch như thế nào thì thuê ngay những người cần học kinh nghiệm để họ thu hái.

Học trường, học lớp để tích lũy

kinh nghiệm hướng dẫn cho người cùng thôn nhưng với Ma Con vẫn chưa bao giờ là điểm chấm hết. Chấp nhận đi đến những nông trang, nông trại làm thuê chính là cách mà Ma Con "học lóm" kiến thức nông nghiệp. Ma Con cười: "Sách vở thì có cái lợi thế của nó nhưng thực tế dạy mình nhiều điều lắm, làm nông phải áp sát điều kiện khí hậu, nắng, gió của địa phương. Nhiều lúc mình hướng dẫn bà con nhưng đến khi gieo trồng thì thất bại vì điều kiện mỗi nơi một khác và cách duy nhất khắc phục tình trạng này chính là đến những nơi thành công để học hỏi".

Không chỉ hướng dẫn nông dân ở đây cách canh tác, Ma Con còn mạnh dạn đứng mũi chịu sào nhận trách nhiệm tổ trưởng tổ tín dụng, đây là một cơ hội lớn để chị giúp bà con của mình thoát nghèo. Nhiều người dân ở đây tâm sự rằng Ma Con "chắc lắm", muốn vay vốn làm ăn thì Ma Con hỏi cận kề về cách thức trồng cây gì, nuôi con gì. Nếu trồng cây thì đến ngay mảnh đất của Ma Con để học hỏi, còn chăn nuôi thì chị tìm giúp các tài liệu hay giới thiệu mô hình để tìm hiểu.

Đã nhiều năm trôi qua, người dân K'Lót chịu ơn Ma Con nhưng người phụ nữ "tứ tế" này chỉ có một ước nguyện duy nhất là làm sao nông dân không còn nghèo trên chính mảnh đất của cha ông mình.

**ĐỨC TỬ**



# Hành trình đi tìm loài nấm quý

Nhóm các nhà khoa học tỉnh Lâm Đồng đã có một phát hiện khoa học tuyệt vời khi tìm được loài nấm hương thứ 8 trên thế giới tại huyện Cát Tiên mang cái tên rất đẹp: nấm Bạch kim hương.

**P**hát hiện trên cơ sở khoa học, được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong khu vực và thế giới. Trong năm 2016-2017, Bộ Năng lượng Mỹ đã tài trợ Dự án quốc tế "Genome" do GS.TS David Hibbett (Đại học Harvard) đứng đầu sẽ giải trình tự toàn bộ Genome 7 loài nấm hương (shiitake), trong đó có loài nấm Bạch kim hương được phát hiện tại Việt Nam với tên khoa học *Lentinula platinedodes*.

## Phát hiện bất ngờ

Chúng tôi gặp PGS.TS Lê Xuân Thám vào những ngày giữa tháng 2, khi ông và các cộng sự đang chuẩn bị đón GS.TS David Hibbett từ Mỹ qua Việt Nam trao đổi các bước tiếp theo về loài nấm mới Bạch kim hương để báo cáo tại Đại hội Nấm học Châu Á AMC (tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào tháng 10/2017), cũng là lần đầu đại hội được tổ chức tại Việt Nam.

Quay trở lại thời gian ông và các cộng sự khám phá ra loài nấm mới, PGS.TS Lê Xuân Thám chia sẻ, ở Việt Nam, từ trước tới nay giới khoa học chỉ biết một loài nấm hương thông dụng và phân bố tại vùng núi phía Bắc nước ta với tên khoa học *Lentinula edodes*, được trồng nhiều trong môi trường nhân tạo nhằm làm thực phẩm giá trị cao. Các loài nấm mới, đặc biệt là nhóm nấm hương vẫn chưa được các nhà khoa học tìm hiểu đầy đủ và khẳng định trên cơ sở khoa học. Chính vì vậy, thời điểm phát hiện ra loài nấm mới ông chỉ thực sự bị thuyết phục khi chúng được giám định gen chắc chắn. PGS.TS Lê Xuân Thám kể: "Việc phát hiện loài nấm mới này cũng thật tình cờ. Vào mùa mưa năm 2008, anh Phạm Ngọc Dương (tốt nghiệp ĐH Nha Trang công tác tại VQG Cát Tiên) trong một lần đi sâu vào rừng đã bắt gặp một loài nấm lạ, đẹp mắt và có màu trắng. Sau đó Dương có chụp vài tấm đem về chia sẻ cho chúng tôi xem nhưng không ai nghĩ đó là loài nấm hương mới. Từ năm 2009 tới 2010, một số thực sĩ Trường ĐH Đà Lạt đã tới rừng Cát Tiên khảo sát thu mẫu một số nấm lạ về làm mẫu chuẩn và tách phân lập, tiến hành nuôi trồng nhân tạo để nghiên cứu sâu hơn. Trong đó, học viên cao học Bùi Hoàng Thiêm (ĐH Đà Lạt) đã làm luận văn Thạc sĩ quốc tế (ĐH Paris Sud) do tôi hướng dẫn đã hoàn chỉnh phân tích các vùng giám định vùng gen ITS đặc trưng, cho phép khẳng định đây là loài shiitake mới của thế giới, khác biệt với các loài shiitake khác trên 8%".

Theo PGS.TS Lê Xuân Thám, tuy khắp khởi mừng nhưng phải tới năm 2011, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tổng hợp các dẫn liệu giải phẫu hình thái, mô tả, chụp bảo từ dưới kính hiển vi... ông cùng cán bộ VQG Cát Tiên Phạm Ngọc Dương và các đồng nghiệp trẻ mới công bố công trình khoa học chính thức về loài nấm đặc



**Nấm Bạch kim hương, loài nấm hương mới nhất được các nhà khoa học tại Lâm Đồng phát hiện mới đây.**  
Ảnh: C.Thành

sắc trên Tạp chí Sinh học Việt Nam với tên Nấm Bạch kim hương (tên khoa học - tính ngữ loài được đề nghị là từ *Platinum - bạch kim, ghép với edodes thành platinedodes*). Và từ bài công bố trên, giới khoa học nghiên cứu về nấm tại các trường ĐH danh tiếng trên thế giới bắt đầu chú ý và trích dẫn bài báo, điều hiếm khi các nhà nấm học thế giới sử dụng thông tin trên một tạp chí Việt Nam trước đó. "Tới tháng 6/2016, GS.TS David Hibbett, một giáo sư đầu ngành nghiên cứu các loài nấm shiitake trên thế giới thuộc ĐH Harvard và ĐH Clark (Mỹ) đã trực tiếp liên hệ với tôi để thuyết phục đưa loài nấm quý này vào Dự án Genome có quy mô quốc tế. Qua đó, loài nấm Bạch kim hương - loài đầu tiên của Việt Nam sẽ chính thức được điền vào bản đồ genome chức năng nấm shiitake của thế giới" - PGS.TS Lê Xuân Thám hào hứng nói.

## Từng phát hiện nhiều loài mới

Theo Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng - Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng, nếu Việt Nam có khoảng 2.000 loài nấm thì chỉ riêng tại Lâm Đồng (chủ yếu tại VQG Cát Tiên), các nhà khoa học tại Lâm Đồng đã khảo sát được trên 500 loài. Đặc biệt là việc các nhà khoa học đã xác định thêm hơn 90 loài mới, trên 20 chi mới và một họ, một bộ mới bổ sung cho khu hệ các loài nấm phong phú trên cả nước.

Ngoài việc đóng góp cho thế giới thêm loài nấm mới Bạch kim hương, nhiều loài nấm linh chi mới ở nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngoài VQG Cát Tiên. Tại khu vực thác Công Trời, VQG Bidoup - Núi Bà và ở K'Long K'Lanh (huyện Lạc Dương), PGS.TS Lê Xuân Thám cùng GS. JM Moncalvo, nghệ sĩ Vũ Mạnh Tư còn phát hiện một loài nấm mới ở miền Nam là nấm phát quang, một loài cực kỳ quý hiếm có giá trị cả về thực phẩm và dược liệu. Và cũng tại đây, 3 loài

nấm mới thường mọc trên thân cây gỗ, gây mục mạnh rất hiếm và có giá trị thực phẩm quý đã được phát hiện và đang khảo cứu, thực nghiệm đóng góp cho chi nấm mới của Việt Nam. Hay vào tháng 11/2011, trên tạp chí *Mycological Progress* của Springer (nhà xuất bản quốc tế nổi tiếng của Đức), PGS.TS Lê Xuân Thám cùng giáo sư J.M.Moncalvo (ĐH Toronto, Canada) công bố một loài nấm mới của thế giới được phát hiện tại VQG Cát Tiên với tên gọi Hoàng chi Cát Tiên (*Tomophagus cattienensis*), trong khi chi này thế giới mới biết một loài: *Tomophagus colossus*. Đây là một loại nấm linh chi mọc đơn lẻ trên gốc cây gỗ lớn với lớp thịt nấm rất dày xốp, rất hiếm gặp. Tất cả các loài được phát hiện mang ý nghĩa như vậy, đều được nghiên cứu qua nhiều phương pháp hiện đại trước khi được bổ sung vào bản đồ nấm đa dạng của cả nước.

Hiện Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đang có bộ sưu tập nguồn gen các loại giống nấm với gần 100 chủng loài, trong đó có cả nấm nhập ngoại.

**Về loại nấm mới nhất Bạch kim hương, bắt đầu từ năm 2015, Trung tâm đã tiến hành nuôi trồng khảo nghiệm tại trạm thực nghiệm huyện Đơn Dương để tìm ra quy trình kỹ thuật trồng với hy vọng đưa loài nấm mới này ứng dụng ngoài thực tế.**

Và, từ những thành công rất đáng khích lệ nêu trên, có cơ sở để hy vọng các nhà khoa học tiếp tục tìm tòi thêm nhiều loài nấm quý hiếm mới có giá trị kinh tế, y học... đủ sức phát triển ngành nấm đầy tiềm năng tại Lâm Đồng khởi sắc trong tương lai gần.

**CHÍNH THÀNH**

## Triển khai Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo Sở VH-TT-DL và các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện Đề án quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng 2025 do Chính phủ ban hành ngày 20/1/2017.

Theo đó, sẽ thực hiện phối hợp chặt chẽ một cách hệ thống cơ quan quản lý quyền tác giả; đào tạo và bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý và thực thi pháp luật bảo hộ quyền tác giả. Cung cấp dịch vụ trực tuyến công đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Việc triển khai thực hiện đề án sẽ nhằm tạo chuyên biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Qua đó cũng hạn chế đến mức thấp nhất việc vi phạm tranh chấp bản quyền.

**QUỲNH UYÊN**

## 3 huyện, thành trong tỉnh phối hợp tuyên truyền an toàn giao thông



Một băng rôn trên đường phố Đà Lạt. Ảnh: V.T

Đó là thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai. Việc tuyên truyền được thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và của Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng với chủ đề

"Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ nhằm mục tiêu "Tính mạng con người là trên hết".

Theo yêu cầu, các Phòng Văn hóa Thông tin của 3 huyện, thành trên đã huy động các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tham gia việc in ấn băng rôn, cờ phướn treo trên các tuyến đường, giao thông trọng điểm trên địa bàn trong đầu năm 2017 vừa qua. Trong đợt này, thành phố Đà Lạt in và treo 20 băng rôn, 70 cờ phướn; thành phố Bảo Lộc treo 15 băng rôn, 70 cờ phướn và huyện Đạ Huoai treo 15 băng rôn, 60 cờ phướn.

Chủ đề của các câu khẩu hiệu trong đợt tuyên truyền này tập trung vào việc hướng dẫn an toàn cho người tham gia giao thông như "Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện", "Không phóng nhanh, vượt ẩu, rẽ bất ngờ", "Phải đi đúng phần đường, làn đường", "Không sử dụng điện thoại khi lái xe".

Theo chỉ đạo của Bộ Thông tin Truyền thông, tất cả 63 tỉnh, thành trong nước đều tham gia tuyên truyền an toàn giao thông trong đợt này, theo yêu cầu mỗi tỉnh phải treo 50 băng rôn và 250 cờ phướn.

**VIẾT TRỌNG**

## Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng tổ chức trao xe lăn cho người bị bệnh bại liệt

Chiều ngày 15/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trao xe lăn cho 5 người bị bệnh bại liệt trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Được biết, đây là một trong những hoạt động nhân đạo thường xuyên của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ nhiều nguồn lực, trong đó đã vận động hàng nghìn chiếc xe lăn, xe lắc, xe bại não để trao cho người già, trẻ em bị bệnh bại liệt, người khuyết tật nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Qua đó, giúp cho họ đi lại thuận lợi, vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập hơn với cộng đồng.

**HOÀNG VĂN KHÔI**



**Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng trao xe lăn cho bệnh nhân bị bệnh bại liệt tại thành phố Đà Lạt.**  
Ảnh: V.Khôi



# Thủy điện và những tác động xấu đến tài nguyên rừng

Ngày 12/1/2017, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QLBV&PTR). Một trong nhiều hạn chế, yếu kém về công tác QLBV&PTR là “Nhiều dự án phát triển kinh tế như thủy điện, khai thác khoáng sản, dịch vụ du lịch... chưa chú trọng đến bảo vệ, phát triển rừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, làm suy giảm chất lượng rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên”. Thực trạng ở Tây Nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng cũng không thể là ngoại lệ.

## BÀI 1: DỰ ÁN THỦY ĐIỆN KRÔNG NÔ 2 ĐÃ VI PHẠM

“Mức độ thiệt hại đã vượt quá mức tối đa xử phạt hành chính, phải xem xét xử lý theo quy định của pháp luật hình sự”. Đó là báo cáo của Sở NN&PTNT Lâm Đồng gửi UBND tỉnh Lâm Đồng sau khi kiểm tra việc tích nước tại hồ chứa nước thuộc dự án Nhà máy thủy điện Krông Nô 2 (viết tắt là TĐKN2) vào đầu năm 2017.

### Rừng phòng hộ đầu nguồn bị ngập nước

Việc vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng của quá trình thi công công trình TĐKN2 diễn ra từ trước năm 2017. Trước khi viết bài này, chúng tôi đã đặt vấn đề với những người có trách nhiệm của ngành liên quan như Sở TN&MT, Sở Công thương Lâm Đồng, Sở NN&PTNT và lãnh đạo UBND tỉnh. Và được biết, vấn đề đang tiếp tục phân tích, đánh giá kỹ lưỡng hơn trước khi có quyết định chính thức. Tuy nhiên, cuối năm 2016, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản số 8149/UBND-LN ngày 27/12/2016 chỉ đạo các ngành liên quan trong tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá cụ thể sự việc công trình TĐKN2 đóng đập tích nước. Đây là việc làm ban đầu cần được ghi nhận.

Ngày 4/1/2017, đoàn kiểm tra hiện trường bao gồm đại diện các ngành và đơn vị liên quan: Sở NN&PTNT, Sở Công thương, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương, Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim và nhà đầu tư là Công ty cổ phần thủy điện Trung Nam Krông Nô (bài viết gọi tắt là Công ty). Kết quả cho thấy, đối chiếu mực nước dâng bình thường với bản đồ khu đất thu hồi và cho Công ty thuê để



Rừng phòng hộ đầu nguồn đã bị ngập nước sau khi công trình thủy điện Krông Nô 2 tích nước. Ảnh: M.Đạo

xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án TĐKN2, diện tích bị ngập nước là 30,49 ha. Trong số này, diện tích đã được UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty thuê là 25,03 ha (trong đó diện tích có rừng 12,48 ha); diện tích chưa cho thuê 5,46 ha (thuộc lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim quản lý). Trong số 5,46 ha này, có 4,6 ha là rẫy mới phát không có cây rừng và đặc biệt có 0,86 ha đang là rừng phòng hộ, trạng thái rừng hỗn giao. Như vậy, tổng diện tích rừng bị ngập nước là 13,34 ha; trong đó, 12,48 ha đã có quyết định cho thuê và 0,86 ha chưa thuê.

### Nguyên nhân từ đâu?

Mặc dù hiện trạng đã có 0,86 ha rừng phòng hộ đầu nguồn bị ngập

nhưng lại nằm trong độ cao mực nước dâng bình thường đã được phê duyệt của Bộ Công thương (Văn bản số 5620/BCT-TCNL ngày 26/6/2012, Bộ này đã phê duyệt thiết kế dự án đầu tư xây dựng công trình TĐKN2 có mực nước dâng bình thường là 620 mét so với mực nước biển (!). Dĩ nhiên, xin nhắc lại, diện tích này chưa được UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định cho Công ty thuê đất. Hậu quả thiệt hại tài nguyên rừng là “toàn bộ phần diện tích đất có rừng nêu trên đã bị ngập nước, một số cây đã khô lá” (trích biên bản khám nghiệm).

Bên cạnh đó, Công ty tiến hành đóng đập tích nước khi chưa hoàn thành các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng và thực hiện công tác đền bù giá trị tài nguyên rừng. Tuy nhiên,

trước đó, ngày 26/7/2016, Công ty đã có Văn bản số 280/016/CV/TNKR kiến nghị tỉnh Lâm Đồng cho đền bù giá trị tài nguyên rừng theo hồ sơ kiểm kê tài nguyên rừng năm 2012 và đã được Sở NN&PTNT thẩm định tại Văn bản số 1315/TĐ-SNN ngày 18/7/2012.

Cũng cần nêu tiếp, khi Công ty đóng đập tích nước đã tiếp tục ngập nước 4,6 ha thuộc hiện trạng rẫy mới phát (vị trí nằm ở lòng hồ TĐKN2), nhưng chưa có quyết định cho thuê đất. Với diện tích này, Công ty cho rằng, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lạc Dương lập phương án bồi thường hỗ trợ cho người dân theo quy định. Dĩ nhiên, tại thời điểm kiểm tra, các thủ tục hồ sơ đang trong giai đoạn hoàn tất (?).

### Thủy điện đã và đang tác động xấu tài nguyên rừng

Đề khép lại bài viết này, chúng tôi tán đồng quan điểm của phía Sở NN&PTNT Lâm Đồng. Đó là: “Việc Công ty cổ phần thủy điện Trung Nam Krông Nô thực hiện đóng đập tích nước làm ngập diện tích có rừng 12,48 ha thuộc diện tích được UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê khi chưa hoàn thành các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng, chưa đền bù giá trị tài nguyên rừng là không đúng theo quy định của pháp luật”. Mặt khác, việc đóng đập tích nước của Công ty làm ngập 0,86 ha đất có rừng phòng hộ đầu nguồn đã vi phạm Điều 12 (Những hành vi bị nghiêm cấm) của Luật BV&PTR và Điều 20 (Phá rừng trái pháp luật) thuộc Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ.

Chủ đầu tư dự án công trình TĐKN2 đã có báo cáo gửi Bộ Công thương (số 367A/CV/TNKR ngày 25/11/2016), và theo đó, Tổng cục Năng lượng (Bộ Công thương) đã tổ chức đoàn tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu phục vụ tích nước hồ chứa công trình TĐKN2 (vào ngày 5 và 6/1/2017). Nhưng theo chúng tôi, dự án này cần tiếp tục nhanh chóng khắc phục những vi phạm theo quy định của pháp luật như quan điểm của ông Phó Giám đốc Sở TN&MT Lương Văn Ngự: sai đến đâu xử lý nghiêm đến đó! Đây không phải là lần đầu đơn vị nhà thầu này vi phạm Luật BV&PTR trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt, với các dự án công trình thủy điện đã đến lúc rất cần thiết sự vào cuộc một cách trách nhiệm cao nhất của các ngành liên quan, từ trung ương đến địa phương. Có như vậy thì công tác quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng mới ngày càng đạt hiệu quả, như chỉ đạo tại Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư vừa mới ban hành.

### Bài 2: Thủy điện: Lợi bất cập hại

MINH ĐẠO

## Nữ điều dưỡng bị đánh phải chuyển viện cấp cứu

Khi đang trực cấp cứu thì một nữ điều dưỡng của Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế Đa Têh bất ngờ bị đánh. Sau đó, chị này đã được chuyển viện lên tuyến trên để theo dõi vì nghi chấn thương sọ não.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ tối 15/2. Khi đó, Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Đa Têh có tiếp nhận bệnh nhân Lý Văn Quang (25 tuổi) bị tai nạn giao thông. Khi đang tiến hành các thủ tục cấp cứu thì Nguyễn Thị Lan (38 tuổi) là điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu của

Trung tâm bất ngờ bị một nam thanh niên đi chung với Quang tấn công. Ban đầu, thanh niên này dùng tay đánh vào đầu, mặt chị Lan, sau đó tiếp tục lấy một chiếc ghế Inox loại lớn có tại khoa đánh vào người chị Lan. Chị Lan bị choáng và được các bác sỹ tại đây đưa về phòng bệnh để chăm sóc. Riêng đối với thanh niên này, sau khi tiếp tục chống đối bảo vệ của Trung tâm Y tế Đa Têh thì đã bỏ đi. Toàn bộ diễn biến của vụ việc được camera an ninh tại khoa ghi lại.

Sáng 16/2, tin từ Trung tâm

Y tế huyện Đa Têh cho biết đã chuyển chị Lan lên Bệnh viện II Lâm Đồng để tiếp tục theo dõi, điều trị. Theo người nhà của chị Lan, hiện chị đang được theo dõi tại Khoa Ngoại, Bệnh viện II Lâm Đồng. Dù sức khỏe tương đối ổn định nhưng chị vẫn có cảm giác buồn nôn và nôn nên các bác sỹ đang tiếp tục theo dõi vì nghi chấn thương sọ não. Cũng trong sáng nay, Công an huyện Đa Têh đã tiến hành lấy lời khai những người liên quan và triệu tập đối tượng gây rối để làm việc.

ĐÔNG ANH

## DI LINH: Xe đầu kéo container lật nhào trên đèo Phú Hiệp

Sáng ngày 15/2, ngay đoạn đầu đèo Phú Hiệp, huyện Di Linh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm hư hỏng một xe đầu kéo và hàng hóa trên xe, ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

Tài xế Từ Công Đức (sinh năm 1987, ngụ ấp 3, Hòa Hưng, Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) - người điều khiển xe đầu kéo container biển kiểm soát 51C - 39.002 cho biết khi đang lưu thông từ hướng TP Hồ Chí Minh về Đà Lạt với tốc độ 50 km/h. Ngay khi vào khúc cua ngay đầu đèo Phú Hiệp do tránh phương tiện xe mô tô chạy lấn tuyến, tài xế xe container đã đạp thắng và

chuyển hướng về bên trái. Do ngay cua dốc, xe chở nặng hàng trên container nên xe đã lật qua hàng rào bảo vệ bên đường và rơi xuống khu vực bên trái gần nhà dân.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều phối giao thông và cứu nạn cứu hộ. Theo nhiều người dân, khu vực này thường hay xảy ra tai nạn giao thông, nên cần được Ban ATGT tỉnh và huyện Di Linh cùng các ngành liên quan tiến hành khảo sát, lắp đặt biển cảnh báo, hạn chế tốc độ tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra tại khu vực đèo Phú Hiệp.

D.THƯƠNG



# Đề Nghị định 155 sớm đi vào cuộc sống

Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2017.

Trong nghị định mới, các hành vi vi phạm về vệ sinh nơi công cộng sẽ tăng mức xử phạt gấp nhiều lần so với trước. Theo Điều 20, Nghị định 155/2016/ NĐ-CP, các hành vi như vứt đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định bị phạt từ 500.000 - 1.000.000 đồng; tiểu tiện, đại tiện bậy bạ bị phạt 1 - 3 triệu đồng; xả rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng bị phạt 3 - 5 triệu đồng; xả rác sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị mức phạt từ 5 - 7 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau nửa tháng thực hiện nghị định, nhiều người dân vẫn vô tư xả rác và cũng chưa thấy ai bị phạt. Trên nhiều tuyến đường tại các đô thị, khu dân cư những hành vi như xả rác ra đường phố, vỉa hè hay vô tư tiểu tiện ngoài đường vẫn khá phổ biến. Vào buổi chiều tối, chân cột điện, gốc cây, nhiều vị trí công cộng... rác thải vẫn được vứt bừa bãi... Từ đó đã dấy lên dư luận trong xã hội xung quanh việc thực thi Nghị định 155 của Chính phủ.

Trước thực tế đó, hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn, lo ngại quy định có được thực thi một cách triệt để, mang lại hiệu quả trong thực tiễn hay không? Luồng dư luận ủng hộ cho rằng Nghị định 155 của Chính phủ là rất cần thiết vì đây là vấn nạn không thể kéo dài được nữa. Trong lúc đó, loại ý kiến khác lại cho rằng Nghị định rất khó thực thi; loại ý kiến này xuất phát từ thực tế là người Việt chúng ta vẫn có thói quen xả rác, phóng uế "tự do", bừa bãi; lại thêm địa bàn quản lý rất rộng, cán bộ phụ trách trật tự đô thị, VSMT lại mỏng nên rất khó có thể giám sát các hành vi vi phạm để xử phạt...

Những luồng ý kiến khác nhau là phản ánh đúng thực trạng tình hình, nhưng không phải vì rất khó thực hiện để rồi buông lỏng, thiếu quyết tâm và muốn làm được đến đâu thì đến. Chúng ta đồng tình, ủng hộ những ý kiến tin tưởng Nghị định rất cần được thực hiện và sẽ thực hiện được; bởi vì trong thực tế nhiều chủ trương của Đảng, Nhà nước khi mới ban hành cũng có nhiều ý kiến cho rằng không thể thực hiện được, nhưng với sự quyết tâm, quyết liệt cuối cùng đã thành công. Nói như thế là có cơ sở vững chắc. Cơ sở đó là: Nghị định 155 của Chính phủ là công cụ pháp lý hết sức quan trọng; chúng ta lại có cả lực lượng thực thi ở các cấp, các ngành chức năng từ Trung ương đến cơ sở; đặc biệt, Nghị định 155 đã đáp ứng mong muốn của người dân; hơn nữa đó cũng là đòi hỏi cấp thiết của mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững. Điều chúng ta phải thấy được lúc này là việc thực hiện Nghị định tuy rất khó, nhưng không có nghĩa là bất khả thi, mà nó phụ thuộc vào sự có nghiêm túc và triệt để hay không mà thôi.

Vì vậy, để Nghị định đi vào cuộc sống, trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị định 155/2016/NĐ-CP tới cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức đúng đắn, sâu sắc về sự cần thiết phải xử phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm bảo vệ môi trường, để từ đó đồng tình, ủng hộ chủ trương đúng đắn này. Và chỉ khi nào tất cả cùng bắt tay vào cuộc với quyết tâm cao thì việc ngăn chặn những hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường nơi công cộng mới có kết quả và không còn là việc quá khó, không thể thực hiện được như một số ý kiến đã nêu lên.

Thứ hai, phải quán triệt phương châm giáo dục, tuyên truyền trước,

xử phạt sau. Đây mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục, nhắc nhở phải làm trước là bởi: xả rác, phóng uế "tự do", bừa bãi là một thói quen xấu đã tồn tại từ lâu trong đời sống, sinh hoạt của người dân Việt Nam, nhất là ở nông thôn; thói quen xấu đó liên quan đến ý thức văn hóa của mỗi người dân. Do đó, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục một mặt giúp người dân hiểu được các quy định pháp luật và ý thức văn hóa nơi công cộng, thấy được hành vi xả rác, đi tiểu bừa bãi là thiếu văn hóa, là vi phạm các quy định của pháp luật; mặt khác, họ cũng thấy được lợi ích của mình từ việc không xả rác, đi tiểu bừa bãi mang lại, từ đó tự giác thay đổi những thói quen xấu, hành vi sai trái xưa nay vẫn làm.

Đồng thời với tuyên truyền, vận động, giáo dục cũng cần phải xử phạt thật nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm. Việc xử phạt nặng các hành vi vi phạm là một trong những giải pháp tốt để ngăn ngừa được những thói quen xấu, gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị. Nếu không thực hiện xử phạt nghiêm những hành vi xả rác bừa bãi thì sẽ khó điều chỉnh thói quen xấu, việc thực hiện lại càng khó khăn hơn như trường hợp người bị nhờ thuốc và đến lúc không có đủ đội ngũ nhân lực dọn dẹp đường phố. Chính vì vậy phải thường xuyên quán triệt xử phạt đi đôi với tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở trong quá trình thực hiện; coi nhẹ một trong hai về sẽ không thành công.

Thứ ba, cần quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng nơi công cộng như nhà vệ sinh, phòng hút thuốc, thùng rác, lắp đặt hệ thống camera... nhằm tạo điều kiện phục vụ tốt nhu cầu của người dân và kiểm soát người vi phạm... Thực tế nhiều đô thị đã quan tâm vấn đề này, nhưng không ít nơi nhất là một số thị trấn, khu dân cư

tập trung vẫn chưa coi trọng điều này lấy lý do là hạn chế về kinh phí. Tuy nhiên, nếu người lãnh đạo nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan sạch đẹp, văn minh lịch sự và hậu quả của việc không làm tốt công tác đó thì chắc chắn sẽ không đổ lỗi cho thiếu kinh phí, mà sẽ tìm mọi cách để có kinh phí, vì đầu tư cho công tác này cũng là đầu tư cho phát triển.

Thứ tư, cần huy động sự vào cuộc, giám sát của chính người dân; vận động nhân dân tham gia quay phim, chụp ảnh hành vi vi phạm xả rác không đúng nơi quy định gửi tới các cơ quan chức năng, từ đó có thể "phạt nguội". Thậm chí, đối với cá nhân, hộ gia đình nào vi phạm nhiều lần thì có thể nêu tên ở khu dân cư, ở cơ quan... để đánh vào danh dự. Các tổ chức trong hệ thống chính trị cần đưa nội dung vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua, đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm". Các điểm kinh doanh ăn uống, vui chơi giải trí, buộ các hộ kinh doanh phải ký cam kết, vận động khách không được xả rác bừa bãi, nếu vi phạm sẽ kiến nghị thu hồi giấy phép. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra thường xuyên. Phối hợp với các cơ quan báo, đài đăng tải các hình ảnh xả rác bừa bãi để người dân thấy mà không dám vi phạm.

Các đơn vị có liên quan trực tiếp đến việc triển khai thực hiện Nghị định 155/2016/NĐ-CP cần thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định của nghị định, tổ chức cho cán bộ, công chức nghiên cứu kỹ các quy định có liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo thực hiện đúng quy định, tránh sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc những vấn đề nêu trên, Nghị định 155 của Chính phủ sẽ sớm đi vào cuộc sống.

KHÁNH LINH

## Ổng kính phóng viên

### Chấn chỉnh mỹ quan trong quảng cáo



Thành phố Đà Lạt là điểm du lịch nổi tiếng, trong đó đặc biệt là khí hậu và cảnh quan. Vì vậy, rất cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề mỹ quan trong quảng cáo, nhất là những nơi công cộng. Tại thành phố, rất nhiều hình thức quảng cáo ngoài đường nhưng cần lưu ý đến tính nghiêm chỉnh của pano, bandroll... Bởi vì, là địa bàn thường có gió rất mạnh, nên dẫn đến không ít bandroll treo dọc đường rách nát, rơi xuống xộc xệch.

Còn ở các trạm chờ xe buýt, cũng là nơi hết sức được lưu ý. Trong ảnh là trạm xe buýt đặt tại Đường 3/4, ngay cửa ngõ vào nội thành. Thật đáng tiếc, con đường đầy hoa hồng và các loại hoa kết tại tháp vòng xoay khoe sắc để đón chào khách thập phương đến Đà Lạt lại có một biển quảng cáo như thế này. Nó đã tàn tạ rất nhiều tháng qua hết sức phân cảm, nhưng vẫn không được khắc phục sửa chữa. Rất mong cơ quan chức năng và đơn vị liên quan cần quan tâm sớm.

FAO XÍCH

### Thôn 13, xã Hòa Nam (Di Linh) 60 người có bằng sơ cấp trồng trọt

Để nâng cao kiến thức phát triển sản xuất nông nghiệp, những năm qua, bà con thôn 13, xã Hòa Nam (Di Linh) đã đăng ký theo học các lớp sơ cấp nông nghiệp và đến nay đã có 60 học viên được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Bên cạnh đó, có 5 Ban nhân dân thôn còn mời giáo sư, kỹ sư nông nghiệp từ nơi khác về trực tiếp giảng, hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc của bà con liên quan đến việc áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất, như: trồng, chăm sóc cây sầu riêng, mắc ca, cà phê..., mọi chi phí do người dân tự đóng góp chi trả.

Theo thống kê, trong số 320 ha đất canh tác của thôn, đến nay, bà con đều thực hiện mô hình trồng xen canh sầu riêng, mắc ca, bơ và hồ tiêu vào vườn cà phê, đồng thời kết hợp phát triển chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm. Nhờ đó, thu nhập của người dân được nâng lên và đạt từ 38 - 41 triệu đồng/người/năm.

NDONG BRUM

## Cơ quan chức năng trả lời đơn thư bạn đọc

### Quyết định 126/QĐ-UBND giải quyết đơn khiếu nại của UBND xã Tân Lạc là đúng pháp luật

Báo Lâm Đồng nhận được đơn và chuyển đơn khiếu nại của ông Trần Văn Yên thường trú tại 355, Trần Phú, xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, khiếu nại việc giải quyết đơn của UBND xã Tân Lạc không đúng quy định pháp luật đến UBND huyện Bảo Lâm đề nghị kiểm tra, trả lời.

Ngày 13/2/2017, Báo Lâm Đồng nhận được công văn trả lời của UBND huyện Bảo Lâm do Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trung Kiên ký với nội dung:

Do cho rằng ngày 21/7/2011,

UBND xã Tân Lạc dùng lực lượng công an, địa chính xuống thửa đất số 280, tờ bản đồ số 43, thôn 3, xã Tân Lạc mà gia đình ông đang canh tác phá hoại hoa màu, khi giữa gia đình ông tranh chấp lối đi với gia đình ông Đỗ Văn Dũng là vi phạm pháp luật, ông đã gửi đơn yêu cầu UBND xã Tân Lạc bồi thường thiệt hại. Ngày 26/9/2016, UBND xã Tân Lạc ban hành Quyết định 126/QĐ-UBND với nội dung: Không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Yên. Không đồng ý với quyết

định giải quyết đơn khiếu nại của UBND xã Tân Lạc, ông Trần Văn Yên tiếp tục có đơn khiếu nại đề nghị Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm giải quyết khiếu nại lần hai. Ngày 12/1/2017, UBND huyện Bảo Lâm có Quyết định số 73/QĐ-UBND với nội dung: Không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Yên, giữ nguyên Quyết định số 126/QĐ-UBND của UBND xã Tân Lạc. Đồng thời hướng dẫn ông Trần Văn Yên: Nếu không đồng ý với cách giải quyết của chính quyền các cấp

thì khởi kiện đến TAND huyện Bảo Lâm. Ông Trần Văn Yên đã khởi kiện UBND xã Tân Lạc đến TAND huyện Bảo Lâm và TAND huyện Bảo Lâm cũng đã trả đơn, không thụ lý vụ khởi kiện của ông Trần Văn Yên vì không đủ cơ sở pháp lý.

Vì vậy, UBND huyện Bảo Lâm trả lời: Quyết định 126/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND xã Tân Lạc giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Văn Yên là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. **PHÒNG BẠN ĐỌC**



**QUỐC TẾ**

**Ấn Độ phóng thành công 104 vệ tinh**

Theo Times of India, ngày 15/2, Ấn Độ đã phóng thành công một tên lửa đẩy mang theo 104 vệ tinh, phá vỡ kỷ lục 37 vệ tinh trong một lần phóng của Nga vào năm 2014.

Tên lửa đẩy PSLV-C37 mang theo các vệ tinh trên đã được phóng từ bãi phóng ở Sriharikota, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ, vào lúc 9

giờ 28 phút (giờ địa phương). Sau 28 phút, các vệ tinh đã được đưa thành công vào quỹ đạo định sẵn.

Trong số 104 vệ tinh, có 101 vệ tinh của nước ngoài, trong đó 96 vệ tinh của Mỹ, các vệ tinh còn lại thuộc về các nước Israel, Kazakhstan, Hà Lan, Thụy Sĩ và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Trong

3 vệ tinh được phóng của Ấn Độ có vệ tinh quan sát Trái đất với độ phân giải cao, nặng 714 kg mang tên Cartosat-2. Đây là lần thứ hai Ấn Độ đưa thành công nhiều vệ tinh vào quỹ đạo chỉ trong một lần phóng. Tháng 6 - 2015, nước này đã phóng thành công 23 vệ tinh vào quỹ đạo chỉ bằng một tên lửa đẩy.

**Hơn 1.000 người sơ tán do cháy rừng ở New Zealand**

Giới chức New Zealand ngày 16/2 cho biết ít nhất 11 công trình nhà cửa đã bị thiêu rụi và hơn 1.000 người phải sơ tán do cháy rừng lan rộng tại quận Port Hills (Pót Hil), thuộc thành phố Christchurch (Krit-chốt), ở đảo Nam của nước này.

Cháy rừng xảy ra tại khu vực có địa hình hiểm trở ở phía Đông trung tâm thành phố Christchurch từ đầu tuần này. Một phi công đã tử nạn

ngày 14/2 do trực thăng bị rơi trong lúc đối phó với "giấc lửa". Nhà chức trách đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Christchurch khi 2 điểm cháy âm ỉ trong nhiều ngày qua bùng phát thành đám cháy lớn. Ngọn lửa đã lan nhanh trong đêm và bao trùm diện tích hơn 1.800 héc-ta.

Nhằm hỗ trợ công tác dập tắt cháy rừng, 14 trực thăng và 3 máy bay đã được triển khai đến khu vực trên.

Đây là con số tối đa các phương tiện có thể hoạt động an toàn trên không tại cùng một thời điểm. Khoảng 200 lính cứu hỏa sử dụng 45 xe bồn và vòi phun nước, trong khi lực lượng cảnh sát và quân đội cũng điều nhân lực bổ sung để ứng phó với trường hợp khẩn cấp này. Dự báo trong ngày 17/2, điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ hỗ trợ các nỗ lực dập tắt cháy rừng.

**Toyota thu hồi hàng nghìn xe chạy bằng pin nhiên liệu**

Ngày 15/2, hãng Toyota của Nhật Bản thông báo sẽ thu hồi toàn bộ các dòng xe Mirai đã bán trên toàn cầu do một sự cố phần mềm có nguy cơ khóa hệ thống chạy bằng pin nhiên liệu hydro của các loại xe này.

Hãng Toyota cho biết sẽ thu hồi khoảng 2.800 xe Mirai được sản

xuất từ tháng 11/2014 - 12/2016 để khắc phục lỗi trên. Mirai, dòng xe thương mại chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên, đã được Toyota tung ra thị trường vào cuối năm 2014, với mục tiêu thâm nhập vào thị trường ô tô thân thiện với môi trường đang phát triển mạnh mẽ.

Trước đó ngày 14/2, Tổng cục Kiểm tra Chất lượng quốc gia Trung Quốc (AQSIQ) cho biết Công ty TNHH FAW Toyota Thiên Tân kể từ ngày 17/2/2017 sẽ thu hồi 286.578 chiếc xe Vios do lỗi linh kiện bộ khoá nắp ca-pô.

Theo **TTXVN**

**TIN BUỒN**

Đồng chí: **CAO TẤN NGỌC**; Sinh ngày: 15/9/1934.  
Nơi ở hiện nay: 20 Ngô Quyền, Phường 6, TP Đà Lạt.  
Quê quán: P.Nghĩa Đông, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.  
Ngày vào Đảng: 12/1/1962; Ngày chính thức: 12/10/1962.  
Đảng viên Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, sinh hoạt tại Đảng bộ Phường 6, thành phố Đà Lạt.  
Đã từ trần vào lúc: 06 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2017.  
Nhập liệm vào lúc: 18 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2017.  
Lễ di quan vào lúc: 08 giờ, ngày 18 tháng 2 năm 2017.  
An táng tại Nghĩa trang Xuân Thành, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt.

**THÔNG BÁO CỦA CHI NHÁNH VP ĐKDD HUYỆN BẢO LÂM**

• Chi nhánh Văn phòng ĐKDD huyện Bảo Lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký nhận QSD đất của bà **Đỗ Thị Thúy Nguyệt**; Giấy CNQSD đất số hiệu: BH 169494, số vào sổ cấp giấy: CH 00799, do UBND huyện Bảo Lâm cấp ngày 11/01/2012, tại thửa đất số 335, diện tích: 4.960 m<sup>2</sup> đất trồng cây lâu năm (CLN), tờ bản đồ 29, xã Lộc Tân.  
Giấy CNQSD đất số hiệu: BH 169493, số vào sổ cấp giấy: CH 00804, do UBND huyện Bảo Lâm cấp ngày 11/01/2012, tại thửa đất số 349, diện tích: 574 m<sup>2</sup> đất trồng cây lâu năm (CLN), tờ bản đồ 29, xã Lộc Tân.  
Giấy CNQSD đất số hiệu: BH 169492, số vào sổ cấp giấy: CH 00803, do UBND huyện Bảo Lâm cấp ngày 11/01/2012, tại thửa đất số 759, diện tích: 2.408 m<sup>2</sup> đất trồng cây lâu năm (CLN), tờ bản đồ 29, xã Lộc Tân.

Thời hạn sử dụng đất: 11/2061.

Ngày 19/3/2012, ông Đặng Toàn và bà Nguyễn Thị Kiều Giang sang nhượng bằng giấy viết tay cho bà **Đỗ Thị Thúy Nguyệt** nhưng chưa làm thủ tục sang nhượng theo quy định.

Vậy Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm thông báo: ông Đặng Toàn và bà Nguyễn Thị Kiều Giang ở đầu đề nghị ông (bà) liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến các thửa đất nêu trên; thì đề nghị gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm để giải quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào, thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho bà **Đỗ Thị Thúy Nguyệt** tại các thửa đất nêu trên.

• Chi nhánh Văn phòng ĐKDD huyện Bảo Lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký nhận QSD đất của ông **Cao Xuân An**; Thửa đất số 109, diện tích: 1.207 m<sup>2</sup> (trong đó 200 m<sup>2</sup> đất ở nông thôn (ONT) và 1.007 m<sup>2</sup> đất trồng cây lâu năm (CLN), tờ bản đồ 07, xã Lộc Bảo.

Thời hạn sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT): Lâu dài; đất trồng cây lâu năm (CLN): 10/2043.

Giấy CNQSD đất số hiệu: BC 926806, số vào sổ cấp giấy: CH 00111/QSDĐ của bà Vũ Thị Vân do UBND huyện Bảo Lâm cấp ngày 15/9/2010.

Năm 2011, bà Vũ Thị Vân sang nhượng bằng giấy viết tay cho ông **Cao Xuân An** nhưng chưa làm thủ tục sang nhượng theo quy định. Vậy Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm thông báo: bà Vũ Thị Vân ở đầu đề nghị ông (bà) liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm để được hướng dẫn giải quyết hồ sơ theo luật định.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo này trên các phương tiện truyền thông, nếu các tổ chức, cá nhân có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến các thửa đất nêu trên thì đề nghị gửi phúc đáp bằng văn bản về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm để giải quyết. Sau thời gian 30 ngày, nếu đơn vị không nhận được các khiếu nại, khiếu kiện nào, thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm sẽ lập thủ tục đăng ký nhận QSD đất cho ông **Cao Xuân An** tại thửa đất nêu trên.

**BIDV** **NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**  
**CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG**

**THÔNG BÁO**  
**V/v tuyển dụng vị trí cộng tác viên tại BIDV Lâm Đồng**

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lâm Đồng, trụ sở tại Số 22 Trần Phú, phường 3, TP Đà Lạt; hiện đang có nhu cầu tuyển dụng cộng tác viên như sau:

**I. Chỉ tiêu tuyển dụng:**  
- Vị trí tuyển dụng: 6 cộng tác viên hỗ trợ công tác quan hệ khách hàng (hộ khẩu: TP Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương).  
- Địa điểm làm việc: tại trụ sở chi nhánh và các phòng giao dịch.  
- Mô tả công việc và yêu cầu:  
+ Hỗ trợ hoàn tất các thủ tục hồ sơ khách hàng vay.  
+ Tham gia các chương trình quảng bá, tiếp thị các sản phẩm dịch vụ ngân hàng  
+ Các công việc khác được lãnh đạo phòng phân công.  
+ Thời gian làm việc: toàn thời gian (từ 7h30 sáng đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

**II. Quyền lợi:**  
- Mức lương thỏa thuận.  
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.  
- Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tốt.

**III. Điều kiện dự tuyển:**  
- Sức khỏe tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án tiền sự;  
- Nam đã tốt nghiệp, trình độ từ Đại học trở lên (chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng), tuổi đời không quá 25 tuổi.  
- Tính tình cẩn thận, chăm chỉ, nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc.  
- Ưu tiên người có kinh nghiệm.

**IV. Hình thức thi tuyển:** Vòng 1: sơ tuyển hồ sơ; Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp.

**V. Thời gian địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:**  
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu trong giờ hành chính (Sáng: từ 7h30 đến 11h30; chiều: từ 13h00 đến 17h00) **từ ngày 7/2/2017 đến hết ngày 20/2/2017.**  
- Địa điểm: **Phòng Quản lý nội bộ, tầng 2, trụ sở Chi nhánh BIDV Lâm Đồng; Số 22 Trần Phú, phường 3, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.**  
- Phương thức nộp: **nộp trực tiếp**, không liên hệ qua điện thoại, email.  
- Hồ sơ bao gồm:  
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương.  
+ Giấy khám sức khỏe trong vòng 2 tháng.  
+ Bản sao không cần công chứng: Bằng tốt nghiệp, bằng điểm, chứng chỉ khác (nếu có).  
+ Đơn xin việc có dán ảnh.  
+ 2 ảnh màu cỡ 4x6.